

KẾ HOẠCH

V/v Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2024 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 1527/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh;

Thực hiện thông tư số: 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 1773/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 16/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học;

Thực hiện công văn số:4598/UBND-VP ngày 9/10/2023 của Ủy ban nhân dân về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học;

Trường THCS Nguyễn Du xây dựng Kế hoạch “Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2024 – 2025” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực, tệ nạn xã hội và các nguy cơ tai nạn thương tích.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc bảo vệ an ninh, an toàn trường học.

Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tích và các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong trường học.

2. Yêu cầu

Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống tai nạn thương tích phải được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tế của từng trường.

Tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chức năng liên quan.

Kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học

Xây dựng nội quy về an ninh, an toàn trường học; tổ chức ký cam kết với học sinh và phụ huynh về việc chấp hành các quy định.

Tăng cường công tác bảo vệ trường học, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đặc biệt trong giờ học và các hoạt động ngoại khóa.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các khu vực quan trọng như cổng trường, hành lang, sân chơi, khu vực để xe.

Phối hợp với công an, cơ quan y tế để xử lý kịp thời các tình huống vi phạm an ninh, trật tự trường học.

2. Phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường

Giáo dục phòng chống tai nạn thương tích :

Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Lồng ghép nội dung này vào các tiết học giáo dục thể chất, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa.

Kiểm tra và cải thiện cơ sở vật chất :

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lan can cầu thang, sân chơi, dụng cụ thể thao định kỳ.

Lắp đặt biển báo nguy hiểm, chống trơn trượt ở những khu vực dễ gây tai nạn như cầu thang, nhà vệ sinh, hành lang.

Đảm bảo các trang thiết bị học tập, thể thao và các công trình phụ trợ (sân chơi, bãi tập) an toàn cho học sinh.

Tổ chức diễn tập kỹ năng thoát hiểm và sơ cứu :

Phối hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy để tổ chức diễn tập kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, thiên tai.

Tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng sơ cứu cơ bản cho học sinh và giáo viên, bao gồm các tình huống như ngất xỉu, đuối nước, gãy xương, vết thương chảy máu.

Tăng cường quản lý các hoạt động thể dục thể thao :

Hướng dẫn học sinh tuân thủ quy định về an toàn trong các giờ học thể dục, các hoạt động thể thao, tránh các chấn thương như trật khớp, bong gân, té ngã.

Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ (mũ bảo hiểm, băng đầu gối, băng cổ tay...) cho học sinh khi tham gia các môn thể thao có nguy cơ cao.

3. Phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về bạo lực học đường, giáo dục đạo đức và kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh.

Xây dựng các kênh thông tin như hộp thư góp ý, số điện thoại nóng để tiếp nhận và xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Tăng cường phối hợp với gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục các em tránh xa tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, cờ bạc, trộm cắp.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

1. Tuyên truyền và giáo dục

Phổ biến kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, chuyên đề, tọa đàm về an ninh trường học, an toàn khi tham gia các hoạt động trong và ngoài trường.

Phát tài liệu, tờ rơi về phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường đến từng học sinh.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng

Phối hợp với công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, tuyên truyền và diễn tập phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường.

Mời chuyên gia từ các trung tâm y tế, cứu hộ đến hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

3. Giám sát và kiểm tra

Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình an ninh, an toàn trong trường học.

Xây dựng quy trình báo cáo và xử lý sự cố an ninh, tai nạn thương tích nhanh chóng, kịp thời, hạn chế hậu quả nghiêm trọng.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Giám hiệu

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, giám sát việc triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống tai nạn thương tích.

2. Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn

Tích cực hướng dẫn, giám sát học sinh trong các hoạt động học tập và sinh hoạt, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn.

Thường xuyên nhắc nhở học sinh về các biện pháp phòng tránh tai nạn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

3. Nhân viên y tế và bảo vệ

Nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu và luôn sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Nhân viên bảo vệ trường học tăng cường công tác tuần tra, giám sát an ninh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn.

4. Học sinh

Thực hiện đúng quy định về an toàn trường học, báo cáo kịp thời cho giáo viên và nhà trường khi phát hiện các nguy cơ tai nạn, bạo lực.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống tai nạn thương tích được lấy từ nguồn ngân sách của trường, quỹ Đoàn – Đội và các nguồn xã hội hóa (nếu có).

VI. KẾT LUẬN

Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống tai nạn thương tích là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, đảm bảo học sinh được học tập và phát triển trong môi trường tốt nhất. Trên đây là kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2024 2025 đề nghị các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Viên chức nhà trường;
- Lưu: VT, YT(Hg).

P. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Quang Lâm